

BÁO CÁO

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016

Thực hiện Công văn số 99/TTCP-V.III ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011 - 2016. Ủy ban Dân tộc báo cáo cụ thể như sau:

I. Khái quát chung cơ cấu mạng lưới trường học và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng giáo dục của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011-2016

Giai đoạn từ năm 2011 đến ngày 08 tháng 8 năm 2016, theo cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc được quy định tại Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc và Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc có 01 cơ sở đào tạo duy nhất là Trường Cán bộ dân tộc: *“Trường Cán bộ dân tộc là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về dân tộc, công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc.”*

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ dân tộc thành Học viện Dân tộc, theo đó *“Học viện Dân tộc là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có chức năng nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc; đào tạo trình độ đại học, sau đại học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; bồi dưỡng kiến thức làm công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”*.

Do mới được thành lập, Học viện Dân tộc đang trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng mã ngành đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất. Học viện chưa có phương án tuyển sinh, nên hiện nay chưa có sinh viên theo học.

Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc Học viện Dân tộc: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc là 120 người, trong đó:

- Biên chế chính thức: 87 người.
- Hợp đồng lao động: 33 người, trong đó:

+ Hợp đồng lao động trong biên chế: 06 người.

+ Hợp đồng 68: 03 người.

+ Hợp đồng có thu: 24 người (trong đó gồm 10 Hợp đồng lao động với Học viện Dân tộc; 14 Hợp đồng lao động với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi trực thuộc Học viện Dân tộc).

Trình độ chuyên môn:

- Phó Giáo sư, tiến sĩ: 03 người.

- Tiến sĩ: 12 người.

- Thạc sĩ: 48 người.

- Cử nhân: 57 người.

II. Tình hình thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục giai đoạn 2011-2016

Sau khi Quyết định số 1562/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại Viện Dân tộc và Trường Cán bộ dân tộc thành Học viện Dân tộc có hiệu lực, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã ban hành các quyết định kiện toàn Ban Giám đốc Học viện, trong đó có 01 Quyền Giám đốc và 03 Phó Giám đốc Học viện; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Học viện Dân tộc trong việc bảo đảm các điều kiện về hoạt động của Học viện Dân tộc, liên kết đào tạo, xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật.

Việc thành lập hội đồng trường: Do Học viện Dân tộc mới được thành lập, nên hiện nay đang thực hiện quy trình thành lập Hội đồng Học viện.

Việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu hợp pháp khác đối với Học viện Dân tộc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về lĩnh vực giáo dục: Do làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, ... cho nên trong những năm vừa qua Ủy ban Dân tộc không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về lĩnh vực giáo dục.

III. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục giai đoạn 2011-2016

1. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục

Học viện Dân tộc mới được thành lập, đang trong quá trình kiện toàn và xây dựng Học viện, chưa tổ chức đào tạo sinh viên. Hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban Dân tộc đối với Học viện Dân tộc mới được triển khai thực hiện.

2. Khó khăn, vướng mắc

Học viện Dân tộc là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên trực thuộc Ủy ban Dân tộc, đội ngũ công chức theo dõi công tác quản lý nhà nước về giáo dục còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về giáo dục.

Ủy ban Dân tộc đang triển khai Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Học viện Dân tộc nên Học viện vẫn phải thuê trụ sở làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục còn thiếu và chưa đồng bộ.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện Dân tộc còn thiếu, đang xây dựng Đề án mở mã ngành đào tạo nên chưa tổ chức tuyển sinh để phục vụ cho công tác đào tạo.

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho Học viện Dân tộc còn hạn hẹp, không có các nguồn khác bổ sung.

IV. Kiến nghị, đề xuất

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tạo điều kiện cho Ủy ban Dân tộc (Học viện Dân tộc) mở các mã ngành đào tạo đại học, sau đại học theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Bộ Tài chính: Tạo điều kiện bố trí phí cho Ủy ban Dân tộc xây dựng cơ sở vật chất cho Học viện Dân tộc; bố trí kinh phí cho hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện Dân tộc.

3. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương: Trong thời gian tới cần quan tâm và phối hợp với Ủy ban Dân tộc (Học viện Dân tộc) trong công tác đào tạo học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên vùng dân tộc và miền núi, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2011-2016 của Ủy ban Dân tộc, kính gửi Thanh tra Chính phủ để nghiên cứu, tham khảo và tổng hợp chung. /.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Vụ Thanh tra khối văn hóa, xã hội - Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT (để b/c);
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu VT, TCCB (3b). 5

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM



Phan Văn Hùng